

การประชุมผู้ประกอบการด้านอาหารงานมหกรรมอาหารตลาดคลองผดุงกรุง
เกษมวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เฟลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



ตามที่นายกรัฐมนตรี

ดำริให้แต่ละกระทรวงได้หมุนเวียนกันจัดกิจกรรมโครงการตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ในครั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง
วันที่ ๖ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “เมืองสุขภาพดี
วิถีไทย” ซึ่งกรมอนามัยได้รับมอบหมาย จากกระทรวง
สาธารณสุขให้คัดเลือกร้านอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร และเป็นที่น่าสนใจของประชาชน เพื่อร่วม
ออกบูธจำหน่ายอาหาร และสินค้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมแก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ จึงได้จัดการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
และพัฒนาความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการแก่
ผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๔๕ คน และ
ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาหาร
งานมหกรรมอาหารคลองผดุงกรุงเกษม โดย นายชัยเลิศ กิ่ง
แก้วเจริญชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็น

ภาควิชาการประกอบด้วยความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร โดยมี น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ และ น.ส.ชนัญญา เลิศสุโภชฌณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร เนื้อหาการ
บรรยายประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ๑) หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ที่เน้นให้ผู้ประกอบการมีการจัดการสุขลักษณะ
ของสถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหารที่สะอาด เป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร และ
๒) สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ที่เน้นให้ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในระหว่างการ ปรุง ประกอบอาหาร
รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้รับความรู้เรื่องหลักโภชนาการและเมนูสุขภาพ โดย นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการ
ชำนาญการพิเศษ ที่เน้นส่งเสริมให้ร้านอาหารจัดเตรียมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี “ลด



ในช่วงบ่ายผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมได้ไปศึกษาดู
งาน ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อศึกษาสถานที่ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการอาหาร ให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในงานดังกล่าว โดยการ
ดำเนินงานเน้นให้ผู้บริโภคได้รับบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในระหว่าง
งานมหกรรมอาหาร cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนการสำรวจ



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health)